

โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (65-01302)

หลักการและเหตุผล

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยของภาครัฐและเอกชน โดยการส่งเสริมความปลอดภัยฯ ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ คือ การสนับสนุนงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแก่สถานประกอบกิจการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ตามมาตรา 8 ความว่า “ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง” โดยให้สถานประกอบกิจการดำเนินงานในส่วนที่สอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ในปี 2563-2564 ที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้จัดทำโครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรในสถานประกอบกิจการ ให้สามารถดำเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมตามหลักวิชาการได้ด้วยตนเองในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีสถานประกอบกิจการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์หลังการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 64 แห่ง จากผลตอบรับโดยรวมของสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงจัดให้มีโครงการนี้อีกในปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการให้คำแนะนำตามหลักวิชาการกับสถานประกอบกิจการในการดำเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่นละออง สารระเหยง่าย และโลหะหนัก เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม การตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแก่สถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับอันตรายจากสภาพแวดล้อมการทำงาน
3. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสามารถแปลผลได้